



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ครั้งที่ 2/2558

ตามที คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ โดยดำเนินการทดสอบส่วนข้อเขียนเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2558 ได้ดำเนินการจัดทำผลการทดสอบส่วนข้อเขียนดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน ดังต่อไปนี้ คือ

**ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)**

เลขประจำตัวสอบ

10004

ชื่อ-นามสกุล

นายวรภพ บุญขยาย

ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนตามรายชื่อ และตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นนำหลักฐานฉบับจริงของวุฒิการศึกษา, รายละเอียดผลการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, เอกสารการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (เฉพาะผู้ชาย) และหลักฐานผ่านเกณฑ์การทดสอบ Aptitude Test ของสำนักงาน ก.พ. หรือของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามนัยข้อ 1.5 ของประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 (เฉพาะผู้ที่ไม่ต้องเข้าสอบ Aptitude Test) พร้อมทั้งสำเนาของหลักฐานฉบับจริงทั้งหมด มายื่นที่งานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร บร. 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลา 09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ 2 ชั้น 3 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ฯ